

Đánh Giá Thiệt Hại Tài Nguyên Thiên Nhiên
Trong Sự Cố Tràn Dầu *Deepwater Horizon*

Florida: Các Dự Án tại Hạt Santa Rosa

Giai Đoạn III, Dự Án Đề Nghị Khôi Phục Sớm

MÔ TẢ DỰ ÁN

Ban Quản Trị Đánh Giá Thiệt Hại Tài Nguyên Thiên Nhiên *Deepwater Horizon* đang đề xuất bốn dự án về việc sử dụng nhằm mục đích giải trí ở Hạt Santa Rosa. Do kết quả của sự cố tràn dầu *Deepwater Horizon*, sự tiếp cận của công chúng và việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên dọc Vùng Cán Xoong của tiểu bang Florida đã bị từ chối hoặc bị hạn chế nghiêm ngặt. Bốn dự án giải trí được đề xuất này nhằm mục đích nâng cao và/hoặc tăng cường việc sử dụng và/hoặc tận hưởng những tài nguyên thiên nhiên đó của công chúng.

Dự Án Tiếp Cận Bờ Biển Công Viên Bãi Biển Navarre và Khôi Phục Cồn Cát đề xuất sẽ xây dựng hai lối đi có lót ván từ khu nhà lều và bãi đỗ xe sẵn có đến eo biển Santa Rosa Sound và sẽ đóng xuống canô/kayak mới. Việc nâng cao trải nghiệm giải trí từ những cải thiện cơ sở hạ tầng này cũng sẽ được bổ sung với việc khôi phục lô đất khoảng một mẫu Anh môi trường cồn cát bị suy thoái trong khu vực dự án.

Dự án Khu Phức Hợp Lối Đi Ven Vịnh Công Viên Bãi Biển Navarre sẽ xây dựng đường đi qua cồn cát giúp tiếp cận bãi biển và sẽ xây dựng lối vào, đường xe chạy và khu đỗ xe tại khu phức hợp Lối Đi Ven Vịnh Công Viên Bãi Biển Navarre. Ngoài ra, sẽ xây dựng thêm các nhà vệ sinh và nhà lều nối với nhau bằng lối đi có lót ván.

Dự án Đường Dốc Tàu Công Viên Wayside Park của Gulf Breeze sẽ sửa chữa đường dốc tàu hiện có và nắp đê biển, xây dựng nhà vệ sinh công cộng và sửa chữa và nâng cấp khu đỗ xe để cải thiện sự tiếp cận đường dốc tàu hiện có tại công viên Wayside Park nằm xa đường cao tốc

Highway 89 thuộc Thành Phố Gulf Breeze.

Dự Án Phát Triển Các Cơ Hội Giải Trí Tăng Cường trên Phần Mũi Escribano Point của Khu Vực Quản Lý Động Vật Hoang Dã Sông Hoàng Hà được đề xuất sẽ cải thiện khả năng tiếp cận và tận hưởng tài nguyên thiên nhiên của công chúng tại phần Mũi Escribano Point của Khu Vực Quản Lý Động Vật Hoang Dã Sông Hoàng Hà có vị trí đặc biệt tại hợp lưu Vịnh Mexico, Vịnh Pensacola Bay, Vịnh Đông (East Bay), Sông Hoàng Hà và Sông Blackwater. Các cải thiện được đề xuất bao gồm các hoạt động đánh giá một lần và lập bản đồ cần thiết để phát triển địa điểm cho các hoạt động giải trí ngoài trời, loại bỏ mảnh vụn sau cơn bão và sửa chữa đường sá, buồng điện thoại công cộng tại lối ra, phương tiện thông tin, cơ sở trình diễn nghệ thuật câu cá, cơ sở trình diễn nghệ thuật dã ngoại, các điểm cắm trại ban sơ, các khu ngắm động vật hoang dã và các thùng đựng rác và lưu trữ thực phẩm chống sự tấn công của gấu.

CHI PHÍ ƯỚC TÍNH

Dự Án Tiếp Cận Bờ Biển Công Viên Bãi Biển Navarre Tiểu Bang Florida và Khôi Phục Cồn Cát là \$614,630.

Dự Án Lối Đi Ven Vịnh Công Viên Bãi Biển Navarre là \$1,221,847.

Dự Án Đường Dốc Tàu Công Viên Wayside Park của Gulf Breeze là \$309,669.

Dự Án Phát Triển Các Cơ Hội Giải Trí Tăng Cường trên Phần Mũi Escribano Point của Khu Vực Quản Lý Động Vật Hoang Dã Sông Hoàng Hà là \$2,576,365.



ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN, LIÊN HỆ
 Kendra Parson
 Quản Lý Công Vụ Bờ Vịnh
 Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Tiểu Bang Florida
 Kendra.Parson@dep.state.fl.us (850) 245-2197

